

น้ำตาลไทยสู้กลับตลาดโลกพุ่ง

จับตาราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกพุ่งแรง
ไม่ถึง 2 เดือนปรับขึ้นกว่า 3 เซ็นต์ต่อปอนด์ วงการซึ่
ผลจากบราซิลแล้งต่อเนื่อง ทำกองทุนและนักเก็งกำไร
แห่กว้านซื้อน้ำตาลดิบในตลาดโลกไว้เก็งกำไร จับตาผู้
ส่งออกไทยที่อยู่ระหว่างทำราคาส่งออกได้อานิสงส์ด้วย

นายภิรมย์ศักดิ์ สาสุนีย์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท คำผล
ผลิตน้ำตาล จำกัด เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงสถานการณ์รา
คาน้ำตาลทรายดิบว่า ในช่วงเวลาไม่ถึง 2 เดือน ได้ปรับตัวสูง
ขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 มีราคา
ขายล่วงหน้าตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2557 อยู่ที่ 15.20

> ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลก

วัน/เดือน/ปี	ราคา (เซ็นต์/ปอนด์)
30 ม.ค. 57	15.20
5 มี.ค. 57	18.28

ที่มา : บริษัท คำผลผลิตน้ำตาล จำกัด

อ่านต่อหน้า >15



รพ.น้ำตาล-อนก.เร่งร่ำราคาส่งออกตัดตัวแรง

ข่าวต่อ

น้ำตาลไทย

เซนต์ต่อปอนด์ เปรียบเทียบกับราคาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ปีเดียวกัน ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นมาที่ 18.28 เซนต์ต่อปอนด์ หรือสูงขึ้นมา 3.08 เซนต์ต่อปอนด์

กองทุนกว่านซื้อเก็งกำไร

ทั้งนี้ราคาที่ปรับขึ้นแรงในขณะนี้เกิดจากที่บราซิล ผู้ผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายใหญ่ของโลกกำลังเผชิญกับวิกฤติภัยแล้งติดต่อกันหลายเดือนโดยเฉพาะในพื้นที่บราซิลตอนใต้ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกอ้อยขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ทำให้วงการน้ำตาลต่างคาดการณ์กันว่า ผลผลิตอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตน้ำตาล จะได้รับความเสียหายจำนวนมาก และกระทบต่อเนื่องมาถึงการผลิตน้ำตาลทรายดิบด้วย

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้บรรดากองทุนและนักเก็งกำไรแห่เข้าไปซื้อน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกไว้เก็งกำไร จนทำให้ราคาน้ำตาลทรายดิบปรับตัวสูงขึ้นมาก และคาดว่าจะน่าจะเป็นเพียงช่วงสั้นๆ แต่ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของราคาไปอย่างต่อเนื่องเพราะเวลานี้ตลาดกาแฟโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นมาก ยิ่งไปหนุนให้ราคาน้ำตาลขยับตัวแรงตาม เนื่องจากเป็นพืชเกษตรกลุ่มเดียวกับอ้อยที่กำลังได้รับผลกระทบในขณะที่สต็อกน้ำตาลดิบในตลาดโลกก็ยังมีปริมาณน้ำตาลที่ล้นตลาดอยู่ที่ 5.5 ล้านตัน โดยเปรียบเทียบจากที่มีผลผลิตน้ำตาลในตลาดโลกปี 2556/57 อยู่ที่ 181.4 ล้านตัน และมีการบริโภคน้ำตาลที่ 175.9 ล้านตัน

ผู้ส่งออกได้อานิสงส์

ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท คำผล

ผลิตน้ำตาล จำกัด กล่าวอีกว่า ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2556/57 ที่เริ่มหีบอ้อยจากโรงงานน้ำตาลรายแรกมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 และจะไปสิ้นสุดลงในราวกลางเดือนพฤษภาคม 2557 โดยคาดว่าทั้งประเทศจะมีปริมาณอ้อยที่หีบได้ราว 105-110 ล้านตันอ้อย ในจำนวนนี้จะได้น้ำตาลออกมา 11.5 ล้านตัน แบ่งเป็นสำหรับบริโภคภายในประเทศ (โควตา ก.) จำนวน 2.5 ล้านตัน หรือ 25 ล้านกระสอบ และอีกจำนวน 9 ล้านตันสำหรับส่งออก ที่แบ่งเป็นส่งออกโดยโควตา ข. ผ่านบริษัท อนท.ฯ จำนวน 8 แสนตัน และอีกจำนวน 8.2 ล้านตันจะส่งออกเป็นโควตา ค. โดยโรงงานน้ำตาลในประเทศ คาดว่าในจำนวนนี้ยังเหลือสัดส่วนที่รอทำราคาส่งออกรวมกันอยู่อีกจำนวน 2.46 ล้านตัน หรือ 30% ส่วน 5.74 ล้านตันหรือ 70% ของการส่งออกโควตา ค. ได้ทำราคาขายไปก่อนแล้วทำให้การส่งออกที่ยังไม่ได้ทำราคาหรืออยู่ระหว่างทำราคาขายได้รับอานิสงส์จากที่ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้โดยเฉพาะผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ เช่น กลุ่มน้ำตาลมิตรผลกลุ่มน้ำตาลขอนแก่น และกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองฯ เป็นต้น

“ตอนนี้เราไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้ล่วงหน้าว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกจะเป็นอย่างไรต่อไป ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และมองว่าราคาน้ำตาลดิบในตลาดโลกไม่น่าจะขยับตัวสูงไปมากกว่านี้อีกแล้ว เพราะราคาได้ขยับในช่วงสั้นๆ สูงแล้ว และถือว่าโชคดีที่ราคาน้ำตาลทรายดิบติดตัวขึ้นมา จากที่ปี 2556 วงการน้ำตาลต่างพยากรณ์ว่าปี 2557 ราคาน้ำตาลโลกจะตกต่ำลงอีกเนื่องจากผลผลิตอ้อยในตลาดโลกสูงขึ้นมาก จะทำให้น้ำตาลจะตกต่ำลงไปอีก”

อนก.รอกำราคาขายอีก 30%

ต่อเรื่องนี้นายสุรรัตน์ ธาดาชวสกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด (อนท.) กล่าวว่า ในส่วนของอนท.จะมีน้ำตาลส่งออกโควตา ข. ต่อปีจำนวน 8 แสนตัน ในจำนวนนี้ทำราคาส่งออกไปแล้ว 70% ยังเหลือน้ำตาลทรายดิบอีก 30% หรือราว 240,000 ตันที่ยังไม่ได้ทำราคาขาย ซึ่งจะทำราคาขายในเดือนกรกฎาคม 2557นี้

เช่นเดียวกับที่นายอิสระ ฤวิไลเดิมทรัพย์ กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) หรือKBS กล่าวว่าในแง่ของบริษัทที่มีปริมาณน้ำตาลต่อปีประมาณ 290,000 ตัน ในจำนวนนี้ส่งออก 78% หรือ 226,200 ตัน และขายในประเทศ 22% หรือ 63,800 ตัน ในส่วนของการส่งออก 226,000 ตัน ขณะนี้ยังไม่ได้ทำราคาส่งออก 30% ที่คาดว่าจะทำราคาได้ดีถ้าน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกยังพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง

กลุ่มเกษตรกรไทยไม่รับทำราคาช่วงนี้

ขณะที่นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทมีกำลังผลิตน้ำตาลราว 1 ล้านตัน ในส่วนนี้จะส่งออกน้ำตาลดิบประมาณ 6 แสนตัน และส่งออกน้ำตาลทรายขาวราว 1 แสนตัน ที่เหลือสำหรับบริโภคภายในประเทศ ซึ่งขณะนี้ในแง่ส่งออกได้ทำราคาไปแล้ว 60% ยังเหลืออีก 40% ไม่จำเป็นต้องรับทำราคาขาย เพราะมองว่าโอกาสราคาส่งออกน่าจะขยับได้อีก และบริษัทก็ไม่ต้องการเก็งกำไร เนื่องจากต้นทุนการผลิตน้ำตาลของบริษัทต่ำอยู่แล้ว เมื่อเทียบกับคู่แข่ง